

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ เพราะได้รับความร่วมมือ และช่วยเหลือให้คำแนะนำจากบุคคลหลายท่านดังนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระครูอรุณปัญญาธร เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามในเขตพื้นที่การปกครอง ท่านพระครูปฐมธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือแบบสอบถามในเขตพื้นที่การปกครอง ท่านเจ้าคุณ พระโสภณวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ท่านพระครูปลัดสัญญา กนุดจาโร เลขาธิการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์

ขอเจริญพรขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำในกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ เกียรติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษาในกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์แบบ อาจารย์ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ ผู้อำนวยการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ยุภาพร ยุภาศ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ ซึ่งกรุณาแนะนำแนวทางการทำวิจัย และ แก้ไขปรับปรุงการจัดทำวิทยานิพนธ์

ขอเจริญพรขอบคุณ คุณคมสัน โคตรชมภู ตำแหน่ง ครู กศ. 1 โรงเรียนพระพุทธบาท เทศรังสี อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธนุฤทธิ์ ดวงดี ตำแหน่งอาจารย์ประจำโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯ วัดศรียะเกษ และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดันสังกัดกลุ่มที่ 8 จังหวัดหนองคาย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำวิจัย

ขอขอบคุณ พระมหาธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบวิทยานิพนธ์ด้วยดีมาตลอด พระมหานิมิตต์ ปญฺจิตเสวี รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ เพื่อนสหธรรมิกร่วมสายงานที่ให้ข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ พระครูปิยสิลวิสุทธิ เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณ เลขาธิการเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลการดำเนินงานของคณะสงฆ์อำเภอท่าบ่อ ท่านพระอนุคุณ ศรีปัจฉิม พระศรีเมือง ณ หนองคาย เพื่อนสหธรรมิกที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันมาตลอด และ ขอเจริญพรขอบคุณ คุณมนตรี หมวกไสว

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อนักศึกษาที่ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ และรับเป็นธุระในการจัดพิมพ์เอกสารแบบสอบถามให้จนเสร็จสมบูรณ์ คุณณิชาดา วงศ์สุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอนาง ที่ช่วยเหลือในการแจกแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ รวมทั้งคุณพ่อบุญเลี้ยง น้อยยะ คุณพ่อคำตัน พรหมมา คุณพ่อสวาท บุษราคัม ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างการศึกษา

สุดท้ายผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณ คุณพ่อสำรี คุณแม่จันทรา สมานคำ บุญพการีผู้ให้กำเนิด ที่สนับสนุนส่งเสริมและเป็นกำลังใจมาโดยตลอด คุณชัญญา สมานคำ น้องสาวคนเล็ก ที่สนับสนุนคอมพิวเตอร์ ตลอดจนคณะอุบาสก อุบาสิกา วัดป่าทรงธรรมที่ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนในระหว่างการศึกษาเป็นอย่างดี

คุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่คณะสงฆ์อำเภอท่าบ่อ และคณะกรรมการวัดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิจัย จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และขออุทิศให้แก่บูรพาจารย์ ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน

พระมหาสุพจน์ สุเขลิโน (สมานคำ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY